

จะกิน จะเที่ยว หรือจะเปรี้ยว อินเทอร์เน็ต ได้ตามใจ คุณกับ SCB ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคมนี้เท่านั้น

หลักประกันคือสิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม เพราะเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้น แต่หากเราเตรียมความพร้อมด้วยหลักประกันไว้คอยรับมือกับปัญหาที่จะเข้ามา... ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารแห่งแรกของคนไทย เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักประกันที่มั่นคง เราขอเสนอโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ทำประกันกับทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2556 กับโปรโมชั่น “กิน เที่ยว เปรี้ยว อินเทอร์เน็ต” โปรโมชั่นพิเศษที่คุณสามารถเลือกรับได้เอง ให้ตรงตามใจคุณมากที่สุด กับรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น เลือกรับบัตรรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร เอ็มเค สุกี้ หรือบัตรกำนัลจากเทสโก้ โลตัส หรือเซ็นทรัล เลือกความอินเทรนนระหว่างโทรศัพท์มือถือ iPhone 5 และ iPad Mini

SCB Bank ยื่นขอเสนอที่ไม่ควรพลาดสำหรับคุณ ครั้งนี้มาในรูปแบบของโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ทำประกันกับทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -31 มีนาคม 2556 โดยคุณสามารถเลือกรับโบนัสพิเศษตามวงเงินประกันที่ทางธนาคารกำหนด และพิเศษสุดหากคุณเป็นลูกค้าที่ชำระค่าเบี้ยประกันเป็นรายปี และหักค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ รับโบนัสต่อที่ 2 โดยคุณสามารถเลือกรับระหว่างคะแนนสะสม SCB Reward 3,000 คะแนน หรือ เลือกรับเงินสด 300 บาท สำหรับบัตรเครดิต Family Plus โดยคุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงินประกัน และของรางวัลที่คุณมีสิทธิ์จะได้รับ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือที่เว็บไซต์ www.scb.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง



SCB ,The First Bank in Thailand, ด้วยความภาคภูมิใจ เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการและผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด เราทราบดีถึงความหลากหลายในรูปแบบการทำธุรกรรม บัตรเงินสด และบัตรเครดิต ของธนาคารไทยพาณิชย์ จะช่วยให้ทุกการใช้จ่ายใช้สอยของคุณสะดวกสบาย เพราะเราเข้าใจถึงทุกความต้องการ และความจำเป็นของคุณ บริการเช็คธนาคาร จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้คุณ ไม่ต้องพกพาเงินจำนวนมากในการทำธุรกรรม อีกทั้งยังเพิ่มความอุ่นใจหากเช็คเกิดการสูญหาย เงินของคุณไม่สูญหายตามแน่นอน เพราะธนาคารจะตัดเงินตามวันที่หน้าเช็ครับ นอกจากนี้ยังไม่มีผู้ใดจะสามารถเบิกเงินจากบัญชีของคุณได้ นอกจากชื่อผู้รับที่คุณระบุไว้หน้าเช็คเท่านั้น บริการที่หิ้งเซฟและสะดวกแบบนี้คุณไม่ควรมองข้าม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ เรามีพนักงานที่พร้อมจะให้คำแนะนำคุณด้วยรอยยิ้ม